

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น ,ข่าวสด	<p>อุทกภัย สปป.ลาว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า อย. ร่วมกับ อภ. จัดส่งยาตำราหลวง 500 ชุด ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน-เซินน้อย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เกิดรอยแตกประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้าน อาทิ พาราเซตามอล, ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง), ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน และยาธาตุน้ำแดง โดยจัดส่งผ่านทางสายการบินพาณิชย์ ในวันที่ 1 ส.ค. 2561 ทั้งนี้ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ อย. จะนำไปส่งมอบให้แก่ Food and Drug Department สปป.ลาว ด้วยตนเอง</p> <p>-ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ อย. กล่าวว่า นอกจากภารกิจช่วยเหลือสปป.ลาวแล้ว อย.ยังเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีลาว-ไทย ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2561 โดยจะหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงงานด้านอาหารและยา ตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างรัฐบาลไทยโดย อย.และ สธ.กับรัฐบาลสปป.ลาว ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของทั้งสองประเทศได้มาตรฐานและปลอดภัย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>ร่าง กม.ด้านการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย น.ส.มัลลิการ์ ลุนจันทร ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ชะลอร่างกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข และให้เร่งแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการแพทย์ เพื่อมิให้ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยเกิดปัญหาและผลกระทบต่อชาติในอนาคต</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เดอะเนชั่น ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>สื่อปชส.การทำงานของแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการ์ตูน “ดีอกเตอร์ซีรี่ส์” ในวาระครบ 50 ปี แพทยสภา ว่า เป็นการจัดทำภาพนิ่งการ์ตูน มีบทความ แบบอินโฟกราฟฟิค เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ เผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คของแพทยสภา จำนวน 12 ตอน ตอนแรกวันที่ 1 ส.ค. เป็นเรื่องของศัลยแพทย์ที่ทำงานหนัก และสุดท้ายต้องเสียชีวิตเพราะอดนอนจากการผ่าตัด โดยข้อมูลจากแพทยสภาระหว่างปี 2551-2560 มีแพทย์อายุ 25-50 ปี กว่าร้อยละ 90 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นผลมาจากการอดนอน</p> <p>-พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขานุการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกเกิน 200 ล้านครั้ง/ปี และผู้ป่วยในกว่า 20 ล้านวัน/ปี แต่สังคมยังไม่รับรู้ ทำให้ขวัญกำลังใจแพทย์ลดลง เพราะฉะนั้นต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทั้ง ระหว่างแพทย์กับแพทย์ และแพทย์กับประชาชน</p> <p>-รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานคณะทำงานสื่อสารสังคม แพทยสภา กล่าวว่า ดอกเตอร์ซีรี่ส์เป็นการนำเสนอความจริงเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ที่สังคมไทยยังไม่ทราบ รวม 12 ตอน 12 ประเด็น โดยผ่านการพิจารณาจากราชวิทยาลัยแพทย์แต่ละสาขาในการกำหนดประเด็นเนื้อหา</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>สวัสดิการรักษายาบาลผู้มีรายได้น้อย</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง กล่าวว่า ก.การคลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการภาครัฐ 11.4 ล้านคน ให้รักษายาบาลผ่านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคโดยไม่ต้องจ่ายเงิน 30 บาท โดยจะประสานแนวทางการดำเนินงานกับสธ. ส่วนเงินชดเชย เบื้องต้นจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คาดว่าจะเสนอให้ ครม. พิจารณาภายใน 2-3 สัปดาห์ และเริ่มบังคับใช้ภายในเดือน ก.ย. 2561</p> <p>แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แนวคิดนี้เพื่อต้องการให้เกิดความชัดเจนว่าผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องเสียค่ารักษายาบาล 30 บาท เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 มีการระบุถึงบุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ ซึ่งบางครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สถานพยาบาลอาจจะยังมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้มีรายได้น้อยอยู่
<p>แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>ผกก.ออนไลน์</p>	<p>การใช้กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ภาวะและโรคที่ควรเพิ่มเติมให้นำกัญชามาใช้ได้ ได้แก่ อาการแข็งเกร็ง ที่จะร่วมกับการบิดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง อาการปวดทรมาณที่นอกเหนือจากมะเร็ง หรือปวดจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรือระบบประสาท ภาวะของการปฏิเสธอาหารทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคทางจิตประสาท และโรคทางกายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบกับจิตใจ โรคทางสมอง ได้แก่ โรคพาร์กินสัน และโรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยากันชักหนึ่งชนิด 2.การใช้สารออกฤทธิ์กัญชาสังเคราะห์ THC ในผู้ป่วยสมองเสื่อม ไม่จำเป็นต้องสั่งยาจากต่างประเทศ แต่ให้ใช้น้ำมันกัญชาซึ่งสามารถสกัดได้เอง 3.การวิจัยควรอิงกับตำรับแผนไทยและสืบค้นหาสารที่นอกเหนือจาก THC และ CBD ที่สามารถนำมาใช้ได้</p> <p>ล่าสุด นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ยืนยันว่า ยังไม่ได้ประกาศให้ใช้ได้ 3 กลุ่มโรค และไม่ได้ปิดกั้นหากจะเสนอโรคอื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อพิจารณานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ที่มี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นประธาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณากัญชามาใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน กล่าวว่า สารสกัดกัญชา ขนาด และปริมาณที่ใช้ ต้องถูกต้องตามข้อมูลวิชาการ กรณีน้ำมันกัญชายังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำการศึกษาวิจัยต่อไป สำหรับประเด็นการนำกัญชามาใช้รักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต อยู่ระหว่างรอรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมหารือแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาว่า เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในรพ.ให้ได้ร้อยละ 50 ขณะนี้พบการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง โดยเน้นการจ่ายยาอย่างสมเหตุสมผล และมีการทำข้อตกลงร่วมกับ.เกษตรฯ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์และอย. เตรียมประกาศให้ยาปฏิชีวนะรุนแรงบางชนิดที่จำหน่ายในร้านขายยาให้เป็นยาอันตราย ใช้ได้เฉพาะในรพ. เท่านั้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>นโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้เป็นห้องฉุกเฉินคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบฯ เป็นอย่างมาก</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ยึดหลักเท่าเทียมและทั่วถึง โดยผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาเบื้องต้นโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษา และจัดบริการให้ครอบคลุม เพิ่มการเข้าถึงบริการและทันเวลาตามระดับความเร่งด่วน ด้วยการป้องกันก่อนเกิด การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ ต่อเนื่องถึงการดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน การดูแลรักษาในรพ. การดูแลเฉพาะทาง การส่งต่อ รวมถึงการจัดระบบบริหารกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ และการเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติของสถานบริการ/รพ.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน</p>	<p>บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้ป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ลงนามร่วมกับ สพล. จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยทางจิต อารมณ์และพฤติกรรมรุนแรง ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูโดยด่วน ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ผ่านสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชม. เริ่มเดือน ส.ค. 2561 เป็นต้นไป โดยอาการและพฤติกรรม 6 ลักษณะที่เข้าข่ายเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิต ได้แก่ 1.หูแว่ว 2.เห็นภาพหลอน 3.หวาดระแวงไร้เหตุผล 4.ก้าวร้าว อาละวาด 5.หลงผิดว่าตัวเองมีความสามารถเหนือคนอื่น เช่น เป็นเทพเจ้า เทวดา 6.แต่งกายแปลกกว่าคนปกติ</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ</p>	<p>แอปฯ EMS 1669</p> <p>-เสนอสรุป ชื่นชมสพล.ที่จัดทำแอปพลิเคชัน EMS 1669 บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือให้บริการรพ. ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ สามารถระบุพิกัดของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ แนบไฟล์ภาพเหตุการณ์เพื่อแจ้งสถานการณ์เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ได้รับสารเคมี ภาวะเลือดออก หมดสติกะทันหัน หัวใจวาย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หลอดเลือดสมอง และรายชื่อบริษัทที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทั้งระบบ ANDROID และ IOS
M2F คอลัมน์ IN BRIEF ไทยโพสต์	ลดบริโภคเค็ม -เสนอข่าว สสส. แถลงความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย WHO กำหนดให้บริโภคเกลือได้ไม่เกิน 2,000 มก./วัน ซึ่งเมื่อ 8 ปีที่แล้ว คนไทยบริโภคเกลือถึง 4,350 มก./วัน แต่ขณะนี้การบริโภคเค็มของคนไทยลดลงเหลือประมาณ 3,500 มก./วัน ซึ่ง WHO กำหนดว่าภายในปี 2568 จะต้องลดให้ได้ประมาณ 2,000-3,000 มก./วัน
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	รพ.พระปกเกล้าจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี พร้อมด้วย นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สจ.จันทบุรี นพ.พิเชียร วุฒิสถิริภิญโญ ผอ.รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และนายอ้อย มิ่งไธสงค์ นักวิ่ง ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ "ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง" ระหว่างวันที่ 14-25 ส.ค. 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอใน จ.จันทบุรี เนื่องจากรพ.ให้บริการรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ จำเป็นต้องใช้บุคลากรและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งใน จ.จันทบุรี ตราด ระยอง และสระแก้ว
M2F คอลัมน์ Around Thailand	ชุมชนอายุยืน -เสนอข่าว นางทิพย์ประภา พันธุ์เหล็ก นักพัฒนาชุมชน อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน สํารวจประชากรผู้สูงอายุเพื่อเก็บข้อมูลใช้ในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 974 คน ในจำนวนนี้มีอายุ 90-102 ปี 13 คน นางแห่ม พึ่งน้ำ อายุ 104 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืนว่าชอบออกไปทำไร่ ทำนา ถือเป็นการออกกำลังกาย ส่วนอาหารชอบกิน น้ำพริก ปลา ผักสด และกล้วยน้ำว้า
ข่าวสด ไทยโพสต์ The Nation	อินเดียแบนวัคซีนปลอมจากจีน -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า อินเดียสั่งห้ามนำเข้าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจากบริษัทฉางเซิง ไบโอเทคโนโลยี ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของจีน หลังเป็นข่าวว่าผลิตวัคซีนปลอม โดยจะเรียกคืนวัคซีนที่นำเข้าและจัดจำหน่ายในอินเดียทั้งหมด



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch